

**BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG KHU KINH TẾ THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 13/2, Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng cồn Thủ, cồn Vành. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, lãnh đạo huyện Tiên Hải.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành) đã báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 một số khu chức năng; khu du lịch cồn Vành 620ha; khu du lịch cồn Thủ 613ha; khu hỗn hợp cồn Thủ - cồn Vành 2.155ha và khu cảng Ba Lạt 111ha. Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình tỷ

lệ 1/2000 cho toàn bộ diện tích 3.499ha và đang tiến hành khảo sát địa chất, đo sâu tại khu vực cảng Ba Lạt; hoàn thiện đánh giá hiện trạng, nhiệm vụ quy hoạch và lên phương án quy hoạch. Theo phương án quy hoạch của đơn vị tư vấn, dự án bao gồm 5 phân khu chức năng chính: khu sân golf 36 lỗ, khu casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái - tâm linh, khu công viên vui chơi giải trí cảm giác mạnh, khu đô thị du lịch sinh thái. Để sớm triển khai thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đồ án quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Góp ý vào quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng cồn Thủ, cồn Vành, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những quy hoạch hợp lý trong kiến trúc không gian, cảnh quan vùng và những vấn đề cần điều chỉnh để phát huy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh quy hoạch bảo đảm hài hòa với quy hoạch tổng thể của Khu kinh tế Thái Bình, tôn trọng và bảo vệ các yếu tố tự nhiên, môi trường

sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, kiến trúc và văn hóa vùng miền... Đơn vị tư vấn cần tư vấn cho tỉnh xây dựng dự án tạo điểm nhấn, có sức hút lớn đối với nhà đầu tư, du khách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống giao thông của dự án phải được kết nối, phát huy hạ tầng sẵn có và định hướng giao thông của tỉnh, đáp ứng nhu cầu giao thông cũng như tạo ra diện mạo hiện đại, tầm cỡ lớn của dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch phân khu tuấn thủ nghiên cứu, hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch bảo đảm yếu tố thông thủy nhằm bảo tồn

và phát triển toàn bộ diện tích rừng ngập mặn. Cần phải có đơn vị phân biện độc lập, bảo đảm yếu tố khách quan, khoa học, góp phần để quy hoạch thực sự có chất lượng và có tính khả thi cao. Song song với thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000, đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị chức năng để xuất dự án đầu tư, nhanh chóng nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với từng phân khu chức năng để rút ngắn thời gian thực hiện các bước quy trình thực hiện dự án. Trong quy hoạch, đơn vị tư vấn phải xác định xây dựng phân khu chức năng chính để tạo điểm nhấn cho dự án cả về kiến trúc, cảnh quan, quy mô, hiệu quả kinh tế. Đơn vị tư vấn, đơn vị phân biện và các sở, ngành liên quan cùng triển khai, rút ngắn thời gian thực hiện việc quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng cồn Thủ, cồn Vành để sớm được phê duyệt triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đề nghị đơn vị tư vấn nên bổ quy hoạch cảng cá trong dự án; phải áp dụng các giải pháp công trình và phi công trình cho các phân khu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và bảo vệ rừng ngập mặn, hệ sinh thái trong khu vực. Về hình thức,

kiến trúc công trình trong dự án phải đa dạng nhưng cùng thống nhất chung một ngôn ngữ. Về giao thông, phải kết nối, hiện đại, lớn, ổn định lâu dài, sử dụng phương tiện giao thông trong nội bộ thân thiện với môi trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và các bên liên quan, đơn vị tư vấn, đơn vị phân biện đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian triển khai các bước quy trình xây dựng quy hoạch và phê duyệt quy hoạch. UBND huyện Tiên Hải sớm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án theo quy định của pháp luật. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đơn đốc, triển khai các nhiệm vụ để đến tháng 5/2020 hoàn thiện và phê duyệt được quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng cồn Thủ, cồn Vành và xem xét, nghiên cứu chấp thuận cho các nhà đầu tư đủ điều kiện vào thực hiện dự án.

**KHÁC DUẤN**

**RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 13/2, UBND tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức lễ ra mắt chương trình văn hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Thái Bình. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường

vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Tại lễ ra mắt, AIC đã giới thiệu hệ thống tích hợp điều hành ĐTTM với 12/17 hợp phần được triển khai như: báo cáo, chỉ đạo điều hành, lịch làm việc, ý kiến người dân, hành chính công, an ninh mạng... và hướng dẫn sử dụng ứng dụng điều hành thông minh trên thiết bị di động được triển khai trên toàn tỉnh cùng các ý kiến đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị liên quan, đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế trong quá trình vận hành thí điểm. Đồng chí đề nghị AIC tiếp tục tư vấn, triển khai các công việc theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật. Nghiên cứu, khảo sát kỹ nền tảng kỹ thuật, phần mềm của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để hoàn thiện công trình. AIC phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên

môn hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tư vấn triển khai hệ thống kỹ thuật, góp phần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Có kế hoạch tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ứng dụng rộng rãi trong nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng ĐTTM chỉ đạo, giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên

môn chịu trách nhiệm hướng dẫn về kỹ thuật, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Cho triển khai xây dựng dự án Trung tâm điều hành ĐTTM tỉnh Thái Bình, xem xét, bố trí nguồn vốn thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tiếp theo thuộc chương trình xây dựng ĐTTM và khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm điều hành ĐTTM tỉnh Thái Bình.

**TRỊNH CƯỜNG**

**TRIỂN KHAI CUỘC KIỂM TRA...**

(Tiếp theo trang 1)

thường trực Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Mục đích của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của tổ chức đảng các cấp trong việc triển khai, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên cơ sở đó tiếp tục phát huy những ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; bổ sung những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại

ương và Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nay. Thời gian kiểm tra sẽ tiến hành trong tháng 2, đầu tháng 3 năm 2020 và hoàn thành trước ngày 7/3/2020, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 14/3/2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 của tỉnh nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tổ chức thành công đại hội đảng

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, đúng thời gian thực hiện kế hoạch; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra. Đồng chí đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu, nắm chắc các nội dung, quy định liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; đi sâu làm rõ các nội dung kiểm tra, chú trọng và xem xét quá trình chuẩn bị, văn kiện, công tác nhân sự, chất lượng đại biểu dự đại hội...; chú trọng nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị, triển khai các bước tổ chức đại hội. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo đề cương của đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan, làm việc với đoàn kiểm tra bảo đảm chất lượng, hiệu quả và không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng với làm việc với đoàn kiểm tra thì tiến hành tự kiểm tra, rà soát, đánh giá rõ, nắm chắc toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cấp cơ sở, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

**ANH THƯ**

**Vận động trên 8 tỷ đồng chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo**

Dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham, tặng hơn 24.800 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trị giá trên 8 tỷ đồng.

Trong đó, ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp trích từ

quỹ "Vi người nghèo" tặng hơn 10.200 suất quà trị giá hơn 2,7 tỷ đồng; các tổ chức thành viên vận động tặng 11.207 suất quà cho hội viên, đoàn viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 4 tỷ đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 1.000 suất quà cho

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 400 triệu đồng. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Hội đồng hương Thái Bình tại Hải Phòng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện tặng 2.385 suất quà trị giá 927 triệu đồng.

Những phần quà ý nghĩa đã giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có thêm niềm vui trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

**TIẾN DAT**

**Hơn 100 tỷ đồng chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động**

Nhằm hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp duy trì ổn định cuộc sống, sớm có việc làm trở lại, trong năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận 7.955 hồ sơ để nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 7.791 hồ sơ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số

tiền 103,134 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 65 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 253 triệu đồng. Riêng trong tháng 1/2020, Trung tâm đã làm thủ tục hồ trợ thất nghiệp cho 328 lao động với tổng số tiền trên 4,4 tỷ đồng, qua đó giúp người lao động yên tâm trong quá trình tìm việc làm mới.

**ANH THƯ**

**Tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19**

Để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), chiều ngày 13/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội có 42 cán bộ, nhân viên, hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 195 đối tượng bảo trợ xã hội và dưỡng lão tự nguyện. Hầu hết đối tượng sức khỏe không ổn định, sức đề kháng yếu. Vì vậy, việc chủ động phòng, chống dịch bệnh là rất quan trọng.

Tại lớp tập huấn, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã truyền đạt các kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 như: triệu chứng của bệnh, nguồn truyền nhiễm, chẩn đoán và điều trị bệnh, cách pha và sử dụng dung dịch Cloramin B khử trùng tại nơi làm việc và nơi ở của đối tượng, sử dụng khẩu trang và rửa tay đúng cách...

Nhân dịp này, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ An Thái hỗ trợ Trung tâm 40 lít chế phẩm sinh học AT-BIO dạng dung dịch để phòng, chống dịch.

**NGUYỄN CƯỜNG**



Cán bộ, nhân viên Trung tâm thực hành rửa tay đúng cách để phòng dịch bệnh.

**THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

đã ban hành quyết định giao đất chính thức cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai dự án; 26 địa phương có văn bản chính thức gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đồng ý chủ trương và giới thiệu địa điểm, trong đó có tỉnh Thái Bình. Còn lại 12 địa phương khác đang tích cực làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc quy hoạch quỹ đất, thống nhất địa điểm và đang thực hiện các thủ tục tại địa phương để có văn bản chính thức đồng ý chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất các nội dung triển khai thực hiện các bước tiếp theo dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại các KCN, KCX tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng thiết chế của công đoàn tại các KCN trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống cho công nhân lao động, nhất là đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, giúp công nhân lao động yên tâm làm việc lâu dài, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai xây dựng các công trình thiết chế của công đoàn trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.

**THỐNG NHẤT THÀNH LẬP...**

(Tiếp theo trang 1)

trục thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua nghiên cứu mô hình tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch của một số tỉnh và ý kiến của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ trình hai phương án: thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh; thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thái Bình trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về hai phương án thành lập, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, phát triển tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm. Tên gọi này của Trung tâm sẽ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu, điều chuyển chức năng của các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc tỉnh về Trung tâm này. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, phát triển tỉnh Thái Bình có chức năng chính là xúc tiến, tư vấn, hỗ trợ về đầu tư cho các doanh nghiệp. Về số lượng người làm việc tại Trung tâm, trước mắt tiếp nhận nguyên trạng số người làm việc của các trung tâm trước khi sáp nhập. Trên cơ sở hướng dẫn, Sở Nội vụ làm đề xuất tổ chức bộ máy của Trung tâm và xây dựng, hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, phát triển tỉnh Thái Bình trực thuộc UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Chính phủ.

**TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

đưa các câu hỏi để sinh viên thảo luận, gọi sinh viên trình bày kết quả, đánh giá phần thảo luận của các sinh viên khác và đánh giá sự tiến bộ của mình. Sinh viên cũng có thể đưa các bài tập đã được chuẩn bị sẵn tại nhà để báo cáo ngay trên lớp học trực tuyến của mình dưới sự điều khiển và hướng dẫn của giảng viên. Giảng viên cũng có thể sử dụng hệ thống phần mềm ZOOM Cloud Meetings để điểm danh hoặc đánh giá sự tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến của người học.



Khóa học trực tuyến trên hệ thống E Learning của Trường.

Sinh viên chỉ cần có điện thoại hoặc máy tính ở nhà nên việc học tập trực tuyến trở nên dễ dàng và thuận tiện, cảm giác vẫn như đến lớp trực tiếp, thậm chí được thảo luận cùng giảng viên và các bạn nên phương pháp học rất tốt và hiệu quả.

Trước đó, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã thông báo cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên, giảng viên, viên chức, người lao động. Đợt dịch Covid-19 vừa là khó khăn khi học sinh, sinh viên của Trường phải nghỉ học nhưng cũng chính là cơ hội để nhà trường tiếp tục triển khai và áp dụng nhiều phương pháp học, trong đó có học trực tuyến, giúp sinh viên có thể tham gia lớp học mà không cần phải lên lớp, đến trường.

**Cấp 937 giấy phép xây dựng**

Năm 2019, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố đã cấp 937 giấy phép xây dựng theo phân cấp, trong đó có 750 giấy phép xây dựng nhà ở cho nhân dân. Ngoài ra, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố còn cấp hàng trăm giấy phép sử dụng tạm vỉa hè phục vụ cho công tác thi công xây dựng công trình.

Công tác kiểm tra trật tự xây dựng đô thị trong năm 2019 được các lực lượng chức năng đẩy mạnh, qua đó giảm thiểu công trình vi phạm. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã xử lý 46 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trong đó 25 trường hợp xây dựng không phép, 18 trường hợp xây dựng sai phép. 3 trường hợp vi phạm khác. Đối với những trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, qua đó góp phần tăng cường quản lý trật tự xây dựng ở địa phương.

**PHẠM HÙNG**